



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

**พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้**

**กองคลัง**

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (รายชื่อผู้สมัคร)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร/หนังสือรับรองการทำงาน	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑.	นางสาวนรินทร์ ละอองชัย	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๐๐๑	

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เข้าสอบในวันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

- สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.

- สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

(คะแนนผ่านเกณฑ์ ภาค ก ร้อยละ ๖๐ และภาค ข ร้อยละ ๖๐ จึงมีสิทธิสอบสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

- สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป

สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

หากผู้ใดไม่เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้

อนึ่ง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาแล้ว หากมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณสมบัติการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนิยม ดิเรกศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา